

**CÁC BỘ****LIÊN BỘ****ỦY BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC - NỘI VỤ****THÔNG TƯ liên bộ số 1-TT-LB ngày 10-4-1975 quy định việc lập kế hoạch đối với các xí nghiệp sản xuất của thương binh.**

Thực hiện quyết định số 284-CP ngày 23-12-1974 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với xí nghiệp sản xuất của thương binh, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điểm về công tác lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đối với các xí nghiệp sản xuất của thương binh như sau :

1. Xí nghiệp sản xuất của thương binh là một tổ chức kinh tế do anh chị em thương binh, bệnh binh tự quản lý, hoạt động theo phương thức hạch toán kinh tế, có sự lãnh đạo và giúp đỡ đặc biệt của Nhà nước.

2. Các xí nghiệp sản xuất của thương binh đặt dưới sự lãnh đạo về mọi mặt của Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố. Ty, Sở thương binh và xã hội trực tiếp giúp Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố quản lý các xí nghiệp này. Ủy ban kế hoạch tỉnh, thành phố có trách nhiệm cùng với Ty, Sở thương binh và xã hội và các cơ quan quản lý kinh tế khác trong địa phương bảo đảm cho các xí nghiệp sản xuất của thương binh sản xuất có kế hoạch và ổn định, phát triển đúng phương hướng sản xuất của địa phương, phù hợp với sự phát triển và sự phân công của các ngành công nghiệp trong toàn quốc.

3. Hàng năm và trong các kế hoạch dài hạn, Bộ Nội vụ thống nhất với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính đề Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trình Chính phủ giao các chỉ tiêu pháp lệnh cho các tỉnh, thành phố về việc phát triển các xí nghiệp sản xuất và cơ sở dạy nghề của thương binh như xây dựng cơ bản, kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, sử dụng nhân lực (trong đó có số lượng thương binh ra sản xuất...), ngân sách trợ cấp của trung ương...

4. Hàng năm, các xí nghiệp sản xuất của thương binh lập và báo cáo toàn diện các kế hoạch : xây dựng cơ bản, sản xuất và tiêu thụ, đào tạo công nhân kỹ thuật, lao động, tài chính và giá thành... cho Ty, Sở thương binh và xã hội ; Ty, Sở thương binh và xã hội căn cứ vào phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa của địa phương, sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ và quan hệ với các ngành quản lý sản

xuất kinh doanh các sản phẩm có cơ quan quản lý thống nhất toàn ngành, lập kế hoạch báo cáo cho Ủy ban kế hoạch tỉnh, thành phố đề Ủy ban kế hoạch cân đối vào kế hoạch của địa phương trình Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố xét duyệt theo quyền hạn của Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố.

Trong khi tổng hợp kế hoạch hàng năm, Ủy ban kế hoạch tỉnh, thành phố cần quán triệt tinh thần ưu tiên phân phối kế hoạch sản xuất, ưu tiên cung cấp vật tư kỹ thuật, nguyên vật liệu cho sản xuất và xây dựng, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm của các xí nghiệp sản xuất của thương binh, và tạo điều kiện tốt cho các cơ sở dạy nghề của thương binh hoạt động theo đúng tinh thần của quyết định số 284-CP ngày 23-12-1974 của Hội đồng Chính phủ.

5. Tùy theo tầm quan trọng của từng chỉ tiêu Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố giao một số chỉ tiêu pháp lệnh cho các xí nghiệp sản xuất của thương binh như : đầu tư xây dựng cơ bản sản xuất, tiêu thụ... Các chỉ tiêu pháp lệnh đối với các xí nghiệp sản xuất của thương binh phải được các ngành ký kết hợp đồng, nghiêm chỉnh thực hiện như đối với các xí nghiệp quốc doanh.

6. Ủy ban kế hoạch tỉnh, thành phố phải thường xuyên nắm tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của các xí nghiệp sản xuất của thương binh để tổng hợp báo cáo Ủy ban hành chính tỉnh chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà nước. Ty, Sở thương binh và xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ cho Ủy ban Kế hoạch và các tỉnh hình trên.

Theo trình tự chung về lập kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước, Ủy ban Kế hoạch tỉnh, thành phố phải báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và xây dựng kế hoạch của các tổ chức sản xuất của thương binh trong địa phương lên Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, làm rõ những vấn đề địa phương đã giải quyết, và những vấn đề cần kiến nghị với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Nội vụ.

Hà-nội, ngày 10 tháng 4 năm 1975

K.T. Chủ nhiệm  
Ủy ban Kế hoạch Nhà nước  
*Phó chủ nhiệm*  
**LÊ TRUNG TOÀN**

K.T. Bộ trưởng Bộ Nội vụ  
*Thứ trưởng*  
**LÊ ĐÌNH THIỆP**